

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญจักราชบริการ

เลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 - 399117 , 399250 , 088 - 7878944

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๕

เรื่อง ขอเข้าร่วมเสนอราคาของกลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร และกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทุกประเภท และการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง , วิธีคัดเลือก และประกาศเชิญชวนทั่วไป

เรียน นายทอง. งาม ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญจักราชบริการ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทะเบียนการค้า เลขที่ นม.0303523000634 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดย นายพลกฤต ภิญโญ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ และได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME - GP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานโยธาทุกประเภท รวมทั้งซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ตามที่ได้ขอจดทะเบียนฯ และทางห้างฯ เป็นผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอจักราชมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกประการ รวมทั้งห้างฯ ยังได้ดำเนินการก่อสร้างงานต่าง ๆ ในเขตตำบลของท่านเป็นประจำ ดังนั้นทางห้างฯ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมเสนอราคางานจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ตกลงราคา / คัดเลือก / เชิญชวน หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง กับหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นงบจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินรายได้หรือเงินที่รัฐบาลได้จัดสรรสำหรับประจำปี (เงินอุดหนุน ฯลฯ) ซึ่งแต่และโครงการได้แบ่งงานการจัดซื้อวัสดุ - จัดจ้างเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ ทุกโครงการ โดยทางห้างฯ ขอเข้าร่วมเสนอราคาของกลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร และกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทุกประเภท .

ดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่ห้างฯ โดยตรง และเพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ตกลงราคา / คัดเลือก / เชิญชวน หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามวิธีการการจัดหาพัสดุของส่วนราชการโดยกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / คัดเลือก หรือวงเงินเกิน 500,000.00 บาท ขึ้นไปโดยวิธีคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว และส่งเสริม SME ในพื้นที่ ดังนั้นทางห้างฯ จึงขอเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อ - จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ตกลงราคา / คัดเลือก / เชิญชวน หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง

และ/หรือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านตามที่ท่านได้มอบหมายหรือมีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ได้จัดทำหนังสือเชิญหรือโทรศัพท์เชิญให้ทาง หจก. ภิญโญจักราชบริการ ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอหรือเข้าร่วมเจรจาต่อรองโดยวิธีวิธีการดังกล่าวตามระเบียบและพระราชบัญญัติ ที่ได้กล่าวอ้างข้างต้น ในทุกโครงการ ประจำปีงบประมาณ ปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 (นายพลกฤต ภิญโญ) จ.นครราชสีมา
 หุ้นส่วนผู้จัดการ